

THÔNG BÁO

Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII)

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với quyết tâm tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; trong bối cảnh hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến các hoạt động xuất, nhập khẩu và tốc độ phục hồi kinh tế đất nước. Trong tỉnh, 6 tháng đầu năm 2024, các hoạt động phát triển kinh tế, thu hút đầu tư đang tranh thủ tốt thời cơ, thuận lợi để đẩy mạnh các dự án, chương trình trọng điểm. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều do: Quy mô, tiềm lực nội tại của nền kinh tế tỉnh còn nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn cho phát triển; thị trường bất động sản phục hồi chậm; cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đa số là doanh nghiệp nhỏ nên năng lực sản xuất, liên kết hạn chế; nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tốc độ giải ngân vốn đầu tư công...

Với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh tiếp tục đạt kết quả khá, thể hiện qua các chỉ số tốc độ tăng trưởng GRDP, số thu ngân sách trên địa bàn, kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân và các kết quả tích cực trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh với các điểm nhấn về công bố quy hoạch tỉnh đến 2030, khởi động xây dựng sân bay, cảng biển, tổ chức thành công khai mạc Lễ hội vì hòa bình.

Tình hình tư tưởng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trong tỉnh cơ bản ổn định. Đại bộ phận Nhân dân thể hiện đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị¹ của quê hương, đất nước, của các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị.

¹ Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn 2024; 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách Mạng Việt Nam (02/4); 117 ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4); 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), 52 năm Ngày giải phóng Quảng Trị (01/5); 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5); 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị năm 2024; 35 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Trị (1/7/1989-1/7/2024)... Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024 đến Mặt trận các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí và người dân.

Bên cạnh đó, Nhân dân và cử tri vẫn còn băn khoăn về tình hình an ninh chính trị, xung đột vũ trang tại một số quốc gia, khu vực... tác động ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế - xã hội của đất nước. Trong tỉnh, mặc dù đánh giá cao những nỗ lực trong điều hành của chính quyền các cấp, song nhiều cử tri băn khoăn về khả năng bứt phá chưa thực sự mạnh mẽ của nền kinh tế; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chậm cải thiện; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp²; công tác giải phóng mặt bằng tuy rất nỗ lực tập trung chỉ đạo nhưng vẫn gặp nhiều điểm vướng mắc, khó khăn dẫn đến công trình chậm tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, đường kết nối ven biển và một số dự án quan trọng khác; tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cả ba tiêu chí so cùng kỳ năm trước; tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng; giá cả nông sản không ổn định, giá vật tư đầu vào tăng cao, các liên kết sản xuất chưa bền vững, nhiều công trình thủy lợi nhỏ, nước sạch nông thôn đang xuống cấp... ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của Nhân dân.

Sáu tháng đầu năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chương trình phối hợp thống nhất hành động, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền như sau:

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết; góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh nhà, trong 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã chủ động hiệp thương và triển khai kịp thời, có kết quả khá tốt các chương trình phối hợp và thống nhất hành động. MTTQ các cấp phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường vận động Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Nghị quyết của HĐND, đề án phát triển của UBND tỉnh trên các lĩnh vực; đẩy mạnh triển khai các phần việc được giao trong cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản hướng dẫn, Luật Hòa giải cơ sở sâu rộng trong Nhân dân.

Công tác an sinh xã hội được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm. Chương trình “*Nói vòng tay nhân ái*” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã vận động nguồn lực, tổ chức đoàn đi thăm và trao tặng 80.259 suất quà Tết, hỗ trợ xây dựng 135 căn nhà Đại đoàn kết, 01 căn nhà nhân ái và các hoạt động an sinh xã hội khác trên địa bàn toàn tỉnh với trị giá 47,39 tỷ đồng.

Quý vì người nghèo vận động trong 6 tháng đầu năm đạt 10,42 tỷ đồng, đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 174 nhà Đại đoàn kết trị giá 11,72 tỷ đồng. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, từ thiện, nhân đạo các cấp trong tỉnh đã

² Tỉnh Quảng Trị nằm ở nhóm có tỷ lệ giải ngân thấp nhất của cả nước

triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng³.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về vận động các nguồn lực hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Nghị quyết 70/NQ-HĐND, đến nay đã hỗ trợ xây dựng 1.398 nhà⁴/ 3.672 nhà theo kế hoạch (tính thêm 520 nhà của huyện Đakrông bổ sung), trị giá 82,7 tỷ đồng, đạt 37,8% tiến độ giai đoạn 2023 - 2026. Trong đó 6 tháng đầu năm 2024 đã hỗ trợ xây dựng 270 nhà, trị giá 14,54 tỷ đồng.

2. Hoạt động tiếp xúc cử tri; giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền cùng cấp, chủ trì tổ chức 858⁵ hội nghị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri theo quy định của pháp luật; tham gia tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định⁶. Qua đó, nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của các tầng lớp nhân dân phản ánh kịp thời đến các cơ quan Đảng, Nhà nước bằng nhiều hình thức⁷. Bên cạnh đó, Mặt trận cấp cơ sở lồng ghép, phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hoà giải. Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã tiến hành hòa giải 393 vụ việc, hòa giải thành 355 vụ việc, đạt 90,33%.

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp triển khai thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra, đi vào nền nếp, có chất lượng; tập trung giám sát những vấn đề Nhân dân đang quan tâm; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các

³ Tiêu biểu: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức CVĐ “*Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo*” vận động trợ giúp 222 địa chỉ, tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng; Vận động gần 24 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 48 nghìn lượt đối tượng. Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em các cấp trong tỉnh đã vận động được số tiền và hiện vật trị giá hơn 11 tỷ đồng, bảo trợ 14.620 lượt người. Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai nhiều hoạt động hướng về địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa như chương trình “*Tình nguyện mùa Đông năm 2023 – Xuân tình nguyện năm 2024*”, “*Tháng Thanh niên*”, “*Đồng hành với thanh niên công nhân*”, “*Tháng Ba biên giới*”... qua đó, đã khám, phát thuốc miễn phí cho 4.000 người dân, trao tặng 6.200 suất học bổng, suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cựu TNXP, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... trị giá hơn 02 tỷ đồng; xây dựng mới 10 ngôi nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà hạnh phúc. Liên đoàn lao động tỉnh bàn giao 2 phòng ở công vụ cho giáo viên ở xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh trị giá 400 triệu đồng, Công đoàn ngành Y tế và Giáo dục hỗ trợ xây dựng 2 công trình nước sạch trị giá 100 triệu đồng cho đoàn viên ở xã Ba Lòng và xã Ba Tầng, huyện Đakrông. Hội Nông dân các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng 565 suất quà cho các gia đình cán bộ, hội viên nông dân gặp hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 412,5 triệu đồng nhân các dịp Lễ, Tết. Hội Cựu TNXP tỉnh với phong trào “*Nghĩa tình đồng đội*” đã vận động, tiếp nhận và trao 1.137 suất quà trị giá hơn 550 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 01 nhà tình nghĩa cho Cựu TNXP hoàn cảnh khó khăn trị giá 70 triệu đồng; bàn giao 15 con bê giống cho 15 hộ nghèo... Hội Cựu chiến binh tỉnh trao tặng hơn 3.500 suất quà trị giá hơn 2,4 tỷ đồng cho hội viên Cựu chiến binh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ, Tết. Hội Y – Dược & KHHGD đã phối hợp với Trung tâm y tế các huyện khám và xét nghiệm cho hơn 400 người cao tuổi; khám và tư vấn sức khỏe răng miệng cho hơn 1.000 em học sinh tại Hướng Hóa. Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh tổ chức tiếp nhận và trao 191 suất quà, trị giá hơn 130 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024.

⁴ Trong đó, nhà miền núi: 1004 nhà; đồng bằng 394 nhà

⁵ 39 Hội nghị TXCT đại biểu Quốc hội và 819 hội nghị TXCT đại biểu HĐND các cấp.

⁶ Phần lớn các đơn, thư tập trung vào lĩnh vực đất đai, chế độ, chính sách; UBMT các cấp đã tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 527 đơn thư, lưu 263 đơn thư do không đủ điều kiện xử lý.

⁷ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp 06 vấn đề gửi Trung ương và 30 ý kiến gửi các ban, ngành địa phương. Thực hiện nắm bắt, phản ánh 11 vấn đề trên 06 lĩnh vực phản ánh, kiến nghị trước kỳ họp thứ 7 QH khóa XV

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được Đảng đoàn chỉ đạo thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Tiếp nhận 03 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân; chuyển 01 đơn tới các cơ quan chức năng xử lý, hướng dẫn công dân gửi 01 đơn, lưu 01 đơn theo quy định.

tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp chủ trì tổ chức 166 hoạt động giám sát, phối hợp tham gia 11 hoạt động giám sát với các cơ quan hữu quan⁸. Tiến hành 287 hoạt động giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét văn bản; thực hiện giám sát 1.440 công trình thông qua hoạt động của Ban GSĐTCCĐ; tổ chức 69 đoàn giám sát chuyên đề; sau giám sát đã báo các kết quả giám sát và ban hành kiến nghị đề xuất 308 nội dung đến cơ quan chức có thẩm quyền.

Hoạt động phản biện xã hội: MTTQ các cấp chủ trì tổ chức phản biện xã hội, góp ý đối với 357 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, các chương trình, đề án, kế hoạch của trung ương và địa phương⁹; triển khai lấy ý kiến và tham gia vào 10 Dự thảo Luật¹⁰, 06 dự thảo văn bản QPPL, 01 Dự thảo Thông tri hướng dẫn¹¹. Các ý kiến phản biện của Mặt trận được chính quyền, cơ quan chức năng các cấp trong tỉnh đánh giá cao và ghi nhận. Nhiều nội dung đề xuất đã được tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào các dự thảo văn bản quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời phát huy dân chủ trong việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

3. Kết quả công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

6 tháng đầu năm 2024, Mặt trận các cấp đã tập trung triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn và 100% các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành Đại hội, đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029 được chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện; đề án nhân sự; đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ các cấp chính quyền; Đại hội đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng về truyền thống, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân, không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Đối với Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày từ ngày 8 - 9/8/2024.

Có thể khẳng định rằng, sáu tháng đầu năm 2024, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân làm trọng tâm. Việc nắm bắt tâm tư,

⁸ Với Đoàn ĐBQH và TT, các Ban HĐND các cấp về nội dung: Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh; giám sát việc triển khai thực hiện "Bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giám sát việc thực hiện các NQ của HĐND các cấp.

⁹ Cấp tỉnh 93, cấp huyện 264 dự thảo Trong đó có 23 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, 70 dự thảo các chủ trương, chính sách, các chương trình, đề án, kế hoạch của địa phương

¹⁰ Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Phòng không Nhân dân; Luật Phòng chống mua bán người; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng chống mua bán người; Luật hóa chất; Luật điện lực; Luật việc làm; Luật Khoáng sản - địa chất.

¹¹ Thông tri Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ.

nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân được thực hiện thường xuyên, chủ động qua nhiều kênh thông tin, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền; trên cơ sở đó, tham gia tích cực, có kết quả nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; đảm bảo thực hành dân chủ trực tiếp, tạo cơ sở vững chắc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua tạo được hiệu ứng lan tỏa, khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo và chung sức của cả cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực trong giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

4. Kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công¹² đã được Chính phủ đôn đốc chỉ đạo, đặc biệt nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc gia¹³; các chương trình trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nêu cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Nghiên cứu có các giải pháp, cơ chế để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực của tỉnh¹⁴, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

- Quyết liệt chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm công tác rà soát, điều chỉnh hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm đề xuất thêm các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng¹⁵; thống nhất các nguồn lực ngân sách và nguồn vận động xã hội hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng có cuộc sống bằng và tốt hơn nơi ở cũ. Trong đó, cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân bị ảnh hưởng có cơ hội lựa chọn các vùng quy hoạch đất ở của địa phương đầu giá, khi các khu tái định cư chưa được chuẩn bị kịp thời; nghiên cứu chính sách địa phương, hình thành nguồn quỹ hỗ trợ các hộ gặp khó khăn về nhà ở, chuyển đổi nghề nghiệp do ảnh hưởng GPMB.

¹² Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến cuối tháng 5/2024, giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2024 của tỉnh khoảng 451,61 tỷ đồng, đạt 19,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm và đạt 25,1% kế hoạch

¹³ Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 84,343 tỷ đồng, đạt 22,9% kế hoạch (theo báo cáo tại phiên họp 6 tháng đầu năm 2024 của UBND tỉnh).

¹⁴ Đến tháng 5/2024, toàn tỉnh có 155 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; số doanh nghiệp dừng hoạt động là 262 doanh nghiệp, số doanh nghiệp giải thể là 28 doanh nghiệp

¹⁵ Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ; Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà; Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây; Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; dự án Cảng hàng không Quảng Trị v.v...

- Tiếp tục có những chính sách về chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo và nhân lực làm việc trong ngành giáo dục & đào tạo tỉnh nhà, nhất là cấp mầm non và tiểu học; quan tâm cơ sở vật chất của nhà trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn¹⁶.

- Tiếp tục quan tâm giải quyết chế độ, bố trí cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025¹⁷, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, miễn các loại phí khi người dân làm thủ tục chuyển đổi giấy tờ liên quan, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp trụ sở để ổn định tư tưởng cho cán bộ công chức và Nhân dân.

- Kết quả công bố các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2023 cho thấy hiệu quả quản trị công được nâng lên; những chuyển biến tích cực của bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Trị, tuy nhiên cần thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao các chỉ số thành phần có xếp hạng thấp để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

- Giải quyết các chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, hỗ trợ kiêm nhiệm theo Nghị quyết 120/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về “Quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” phù hợp với thực tế¹⁸. Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm, xem xét việc kiêm chức danh thứ hai đối với người tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp như các chức danh khác theo quy định tại Điều 4, Nghị quyết 120 của HĐND tỉnh.

- Hiện nay, theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh về “công nhận các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và chế độ thù lao đối với những người nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, thì những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội mới được hưởng chế độ thù lao (Điều 2). Thực tế, nhiều địa phương có chức danh lãnh đạo Hội không phải cán bộ hưu trí nên 06

¹⁶ Chính sách cho trường dân tộc nội trú, nhà ở cho giáo viên vùng khó; phụ cấp cho nhân viên trường mầm non...

¹⁷ Giai đoạn 2019-2021, tỉnh đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập 33 xã, thị trấn giảm 16 xã và tinh giảm 500 cán bộ công chức dôi dư, đến nay vẫn còn 28 BCC chưa giải quyết xong. Giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh đang triển khai sắp xếp thêm 13 đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến, có hơn 110 cán bộ, công chức và 37 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau khi sắp xếp. Cử tri các địa phương đều băn khoăn, lo lắng về vấn đề này.

¹⁸ Công văn số 172/SNV-XDCQ&CTTN ngày 26/2/2024 của Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị hướng dẫn một số nội dung liên quan cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, theo đó: Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 120/2020/NQ- HĐND ngày 07/11/2023 của HĐND tỉnh không quy định về người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Vì vậy người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố không được hưởng mức hỗ trợ kiêm nhiệm chức danh. Vấn đề này là bất cập và chưa phù hợp với thực tế diễn ra.

tháng đầu năm 2024 không được nhận phụ cấp¹⁹. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa đổi quyết định cho phù hợp với thực tế và Quyết định 1484-QĐ/TU ngày 24/4/2024 của Tỉnh ủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trên đây là kết quả trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và một số kiến nghị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VIII./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT MTTQ tỉnh;
- MTTQ các huyện, TP;
- Lưu DCPL, VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC



CHỦ TỊCH

Đào Mạnh Hùng

¹⁹ Kiến nghị của UBMT các huyện Đakrông (Chủ tịch Hội chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đày), TP Đông Hà (chủ tịch Hội TNXP và CT Hội Đông y), Hướng Hóa (Chủ tịch Hội Đông y) ...